



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
(จังหวัดสมุทรสงคราม)

๑. ชื่อโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
๒. วัน/เดือน/ปีที่ดำเนินการ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. สถานที่ ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน และวัดบุญนาคนาประชาสรรค์
(วัดต้นลำแพน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

๔. กลุ่มเป้าหมาย



หน่วยงานภาครัฐ



ประชาชนทั่วไป



เยาวชน



อื่น ๆ

๕. ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งการจะดำเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะทำได้ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องดำเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคหรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจตามที่มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งได้กำหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๙ ซึ่งกำหนดว่าภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลา

ดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกำหนดให้เริ่มดำเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี

๖. ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้งและขนาดพื้นที่

ขนาด จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ ๔๑๖.๗๐๗ ตารางกิโลเมตร (๒๖๐,๔๔๒ ไร่) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

ที่ตั้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๖๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนพระรามที่ ๒ หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ)

อาณาเขต

อาณาเขต จังหวัดสมุทรสงครามมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีลำคลองดอนมะโนรา และรางหัวตำลึงในเขตท้องที่อำเภอบางคนที และอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดทะเลอ่าวไทย ตรงปากแม่น้ำแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดนท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีลำคลองวัดประดู่ เป็นแนวแบ่งเขตในท้องที่อำเภออัมพวา

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจากตามปากแม่น้ำ แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเกือบทั้งหมด ต่อมาการเลี้ยงกุ้งได้เกิดการขาดทุน ทำให้ปล่อยบ่อกุ้งร้างจำนวนมากแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่กลองผ่านบริเวณท้องที่อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองในเขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้ ยังมีลำคลองใหญ่น้อยมากมาย แยกจากแม่น้ำแม่กลอง ๓๓๘ คลอง ลำประโดง ๑,๙๔๗ ลำประโดง กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จากสภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ทำให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ำ และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม

เขตการปกครอง

จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น ๓ อำเภอ ๓๖ ตำบล ๒๘๔ หมู่บ้าน โดยมีอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที และมีการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลเมือง ๑ แห่ง คือ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลตำบล ๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๖ แห่ง

๗. วิธีการดำเนินการ

<input checked="" type="checkbox"/>	จัดประชุมสัมมนา	<input type="checkbox"/>	จัดเวทีเสวนา	<input type="checkbox"/>	Focus Group
<input type="checkbox"/>	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ		

จัดเวทีสัมมนาเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงครามที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ตลอดจนนำเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

๑. การศึกษาดูงานโครงการแก้มลิงทุ่งหิน

เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน บ้านทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๔ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ ภัคพยนต์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม และนายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายสรุป

โครงการแก้มลิงทุ่งหิน เป็นโครงการที่มีเนื้อที่ ๒,๖๒๓ ไร่ ๒ งาน ๒๓ ตารางวา มีคั่นกั้นน้ำยาว ๑๑.๗ กิโลเมตร ได้มีการพัฒนาโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๖ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการจะช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บของแก้มลิงจาก ๖ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น ๙ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ ๔,๐๐๐ ไร่ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๕,๐๐๐ ไร่ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงหน้าฝน ลดความเสียหายต่อพื้นที่เศรษฐกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้ประชาชนมีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง

ขณะนี้ ได้มีการดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการขุดลอกดินพร้อมปรับเกลี่ยแล้ว ๑.๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งได้ก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำ ๑ แห่ง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารท่อรับน้ำ ๑ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ จะมีการดำเนินการขุดลอกดินพร้อมปรับเกลี่ยอีก ๓.๐๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างปรับปรุงอาคารระบายน้ำแห่งที่ ๒ การก่อสร้างปรับปรุงประตูระบายน้ำจำนวน ๓ แห่ง การปรับปรุงเส้นทางน้ำเข้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตั้งแต่คลองบ้านนา คลองขวาง คลองบ้านน้อย และคลองประตูสายหลักตั้งแต่ฝายบ้านน้อยถึงท่อลอดคลองระบายน้ำสายใหญ่ประตู ๔+๑๐๐ (ประตูแพรกแปง) จำนวน ๑ แห่ง และการก่อสร้างอาคารท่อลอดรางรถไฟ จำนวน ๑ แห่ง

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินการโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

๒. กิจกรรม “สมาชิกรัฐสภาพบประชาชน” ณ วัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้นลำแพน) ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกรัฐสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางถึงวัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้นลำแพน) ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนภาคประชาชน ดังนี้

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภาและนำเสนอข้อมูลประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ๑) โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา มีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้น เข้าท่วมพื้นที่ประมงและที่อยู่อาศัยของประชาชนบ่อยครั้ง อีกทั้งจังหวัดไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำจืดขนาดใหญ่ โครงการแก้มลิงทุ่งหินจึงเป็นโครงการสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในจังหวัดได้ โดยโครงการแก้มลิงทุ่งหิน มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๖๒๓ ไร่ หากโครงการแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้ ๙ ล้านลูกบาศก์เมตร การดำเนินโครงการมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ได้แก่ (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน โดยโครงการชลประทานได้ดำเนินงานขุดลอกดินและงานปรับปรุงอาคารชลประทาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๑๒๖.๙๗ ล้านบาท ปัจจุบันผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๖๖.๘๓ เนื่องจากปรับแผนการดำเนินงาน ซึ่งพื้นที่เป็นดินเลน ไม่สามารถขึ้นคันให้สูงได้ จึงต้องมีการขุดเลนขึ้นมาตากดินให้แห้งก่อน และยังมีพื้นที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ (๒) การปรับปรุงถนนเข้าแก้มลิงทุ่งหิน โดยทางหลวงชนบทสมุทรสงครามได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเป็นบางส่วนแล้ว และได้จัดทำคำขอของงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ไปที่กลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ ๒๗ ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเป็นถนน AC จากแก้มลิงทุ่งหิน ถึงบ้านต้นลำแพน ระยะทาง ๑.๗๗๐ กิโลเมตร (๓) การศึกษาออกแบบภูมิทัศน์ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการศึกษาและออกแบบ โดยใช้แนวคิดด้านภูมิสถาปัตยกรรมในการออกแบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการการศึกษาออกแบบ (๔) การก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมท่อส่งน้ำ โดยการประสานส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำ สระกักเก็บน้ำเพื่อรองรับการเก็บน้ำให้ได้ประมาณ ๖ เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ ออกแบบ โดยฝ่ายพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักงานใหญ่การประสานส่วนภูมิภาค

๒) การส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านพลังงาน และมีการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๖ มี ๑๗ โครงการ รวม ๒๙๕ เทคโนโลยี สามารถเกิดประโยชน์ ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) การลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเดิมมาใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน สามารถลดต้นทุนได้เดือนละ ๗๐๐ - ๘๐๐ บาท (๒) การนำเทคโนโลยีพลังงานมาแปรรูปสินค้าสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น การตากกล้วยในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รายได้เพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท (๓) แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ จังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าว โดยได้ดำเนินโครงการและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ

ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถื่น รวมถึงภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตลาดร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม โครงการจัดระเบียบหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง โครงการหมู่บ้านสีฟ้า โครงการอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ เป็นต้น และในนามของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามขอขอบคุณคณะกรรมการ และคณะที่ได้ให้เกียรติและเห็นความสำคัญกับจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ ข้างต้นให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้ประกอบด้วย

สมาชิกวุฒิสภา

๑. นายวิทยา ผิวผ่อง	รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง
๒. นายจเด็จ อินสว่าง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๓. พลเอก ดนัย มีชูเวช	รองประธานกรรมการ คนที่สาม
๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท์	กรรมการ
๕. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ	กรรมการ
๖. นายปัญญา งานเลิศ	กรรมการ
๗. นางเบญจรัตน์ จรรย์ธาราสีทธิ์	กรรมการ
๘. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร	กรรมการ
๙. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม	กรรมการ
๑๐. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล	กรรมการ
๑๑. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย	กรรมการ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ เขต ๒
----------------------	--

ผู้ตรวจราชการ หรือผู้แทน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพีระ ทองโพธิ์	หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
------------------	---------------------------------------

กระทรวงมหาดไทย

นายอาทร พิมชะนก	ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------	---

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนชุมชนที่ให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน อันสืบเนื่องมาจากการที่ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เล็งเห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาควรจะได้ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อรับฟังความเห็นและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อนำข้อเสนอแนะจากประชาชนไปสู่การแก้ไข

กฎหมายหรือเกิดการประสานงานกับหน่วยงานราชการให้เกิดผลสำเร็จต่อไป ทั้งนี้ ได้รายงานความคืบหน้า ประเด็นข้อเสนอแนะของประชาชนจากการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑) ข้อเสนอแนะของนายวีระนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เสนอ (๑) เสนอให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของผู้สูงอายุ ไม่ให้มีการจำกัดอายุผู้ทำงานและผู้ประกันตน ประเด็นดังกล่าวได้นำเสนอให้คณะกรรมการการแรงงาน วุฒิสภา พิจารณาและเชิญผู้แทนสำนักงาน ประกันสังคม มาชี้แจง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เกี่ยวกับการขยายอายุผู้ประกันตนเพื่อคุ้มครองแรงงานสูงอายุตามมาตรา ๓๓ โดยไม่กำหนดอายุ การขยายอายุผู้รับบำนาญจากเดิม “๕๕ ปี” แก้ไขเป็น “๖๐ ปี” รวมทั้งให้ผู้รับเงิน บำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจได้โดยจะได้รับความคุ้มครอง ๓ กรณี คือ เจ็บป่วย ทูพพลภาพ และเสียชีวิต ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่าง กฎหมายของกระทรวงแรงงานต่อไป (๒) การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของประชากรกลุ่มอายุ ๑๕-๑๘ ปี เนื่องจากเด็กเหล่านี้โตและสามารถที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพช่วยเหลือครอบครัวได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงว่า ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะให้เด็กอายุ ๑๕ ถึง ๑๘ ปี เข้าทำงานได้ โดยมีเงื่อนไขบางประการ เช่น ต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่เด็ก ออกจากงาน แล้วรายงานผลการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ดูแลควบคุมให้แรงงานเหล่านี้ได้รับความ เป็นธรรมหรือได้รับเงินค่าแรงตามเหตุผล (๓) ขอให้แก้ไขวิธีการรายงานตัวของผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่ ได้รับการบรรเทาโทษ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ วุฒิสภา พิจารณาและได้แจ้งผลการพิจารณาว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนกรณีการ รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติในวันและเวลาราชการ คือ กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤตินี้มีความจำเป็น ไม่สามารถรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติในวันและเวลาราชการได้ ผู้ถูกคุมความประพฤตินี้สามารถ แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อพนักงานคุมประพฤติเพื่อขอลើนกำหนดนัดการรายงานตัวเป็นรายกรณีได้ (๔) ขอให้เร่งรัดระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เชื่อมต่อกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรสงครามได้ แบบต่อเดียว โดยไม่หยุดขาดตอนที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการคมนาคม วุฒิสภา พิจารณาและได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้ชี้แจงกลับมาว่า เส้นทางนี้มีการก่อสร้างสะพานรถไฟ ข้ามแม่น้ำ ๒ แห่ง คือ บริเวณแม่ขี้ทำจิ้น ช่วงเทศบาลนครสมุทรสาคร และบริเวณแม่ขี้แม่กลอง ช่วง เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางรถไฟเชื่อมแม่ขี้ดังกล่าว โดยโครงการนี้ได้ ดำเนินการศึกษาและออกแบบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำให้ปัจจุบันแนวเส้นทางโครงการที่ออกแบบไว้มี การดำเนินการพัฒนาโครงสร้างอื่น ๆ เช่น โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) เป็นต้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาและทบทวนความเหมาะสม ของโครงการอีกครั้ง (๒) นายเสียง อินทร์ประเสริฐ รองประธานสภาเกษตรกร เสนอปัญหาปัญหาการนำ มะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาได้นำเอาแมลงศัตรูพืชเข้ามาด้วย อีกทั้งยังปัญหาการระลอกทำลายผลผลิต มะพร้าว ส้มโอ ซึ่งคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมวิชาการ เกษตรได้กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าด้านสุขอนามัยพืช โดยกำหนดให้การนำเข้ามะพร้าวเพื่อนำไปใช้ใน กระบวนการแปรรูปต้องรมด้วยสารรมเมทิลโบรไมด์ เพื่อทำลายความงอกและป้องกันไม่ให้นำไปใช้สำหรับ การปลูกซึ่งการรมด้วยสารรมดังกล่าวในอัตราที่กำหนดสามารถกำจัดแมลงและไรได้ (๓) นางกานดา

พงษ์เจริญ เสนอขอให้มีการบรรจุพยาบาลเข้ามาใหม่ทดแทนจำนวนพยาบาลที่เกษียณอายุ และเสนอให้มีการจัดสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพิ่มเติม เนื่องจากว่าโรงพยาบาลเดิมในมีจำนวนผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการการสาธารณสุข วุฒิสภา พิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐบาลได้บรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ เมื่อปี ๒๕๖๓ บรรจุไปแล้ว จำนวน ๒๔ สายงาน รวมทั้งสิ้น ๓๘,๑๐๕ อัตรา และกำหนดให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ สายงาน รวมทั้งสิ้น ๗,๕๗๙ อัตรา ซึ่งการบรรจุพยาบาลเพื่อทดแทนการเกษียณอายุ และเรื่องสุดท้าย เป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองโคนขอความอนุเคราะห์ให้มีการซ่อมแซมสะพานเก่าชำรุดในพื้นที่ตำบลคลองโคน ซึ่งประเด็นนี้ ขอให้พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ได้รับทราบ

พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างข้ามระหว่างหมู่ที่ ๒ ไปยังหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลคลองโคน สืบเนื่องจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางลงพื้นที่อำเภอคลองโคน ได้มีชาวบ้านแจ้งว่า สะพานดังกล่าว สร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ มีอายุ ๒๕ ปีแล้ว ทำให้เสาตอม่อที่อยู่ในน้ำถูกกัดเซาะจากน้ำเค็ม ทำให้มีความชำรุดทรุดโทรม จึงได้นำประเด็นดังกล่าวไปปรึกษาหารือในการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมสะพานดังกล่าว ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ชี้แจงว่า เสาตอม่อเสียหายจริงและจะดำเนินการต่อไป แต่จากการติดตามเรื่องดังกล่าว ทราบว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งมอบสะพานให้กับกรมทางหลวงชนบท แล้วกรมทางหลวงชนบทส่งมอบให้ออบต. คูแล ซึ่ง อบต. ก็ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จึงได้นำประเด็นนี้ไปหารือในที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ว่า ขณะนี้ระยะเวลาว่างเลยมากกว่า ๗ เดือนแล้วยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่อย่างใด เกรงว่าสะพานเก่าจะชำรุดจนพังทลายลงมา ก่อให้เกิดเหตุร้ายสร้างความเสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เช่นเดียวกับที่สะพานกลับรถ (U-Turn Bridge) บริเวณถนนพระราม ๒ ได้พังถล่มลงมาที่บริเวณดงที่วังอยู่ด้านล่าง เป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาเร่งรัดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยประธานวุฒิสภาได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับคำชี้แจงมาว่า ได้บรรจุแผนงานและงบประมาณในการซ่อมแซมสะพานแล้วในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๒.๔ ล้านบาท เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่คลองโคนต่อไป

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน

นายพิเชษฐ ภัคพัต หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอข้อมูลโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน ของกรมชลประทาน เป็นงานโครงการ ๔ ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับงบประมาณ ๑๒๖,๙๗๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑) งานขุดลอกดินพร้อมปรับเกลี่ย งบประมาณ ๗๖,๒๑๒,๘๘๗ บาท

ปริมาณดินขุดตามแผน อยู่ที่ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแผนงานในปี ๒๕๖๕ ปริมาณขุดดินอยู่ที่ ๑.๓๙๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการไปแล้ว ๑.๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือ ๐.๒๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ปริมาณดินขุดอยู่ที่ ๓.๐๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ๒) งานก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำ งบประมาณ ๓๒,๕๑๒,๕๘๗ บาท จำนวน ๑ แห่ง และ ๓) งานก่อสร้างอาคารท่อน้ำ งบประมาณ ๑๘,๒๕๐,๕๒๖ บาท จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งงานก่อสร้างอาคารท่อน้ำและอาคารท่อระบายน้ำติดปัญหาทำให้มีการยกเลิกการคัดเลือกผู้รับจ้างเมื่อตอนต้นปี ทำให้ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง จะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้จัดหาผู้รับจ้างล่าช้า ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ ๖๖.๘๓% สำหรับแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับวงเงินงบประมาณ ๒๖๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินงานขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน งานก่อสร้างอาคารระบายน้ำ จุดที่ ๒ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ (คลองตรงคต) งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ (คลองแพรกจาก) ซึ่งงบประมาณก้อนนี้กรมชลประทานได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่า ได้มีการนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงทำให้ปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่ได้รับงบประมาณ

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการฯ ได้ลงไปในพื้นที่จริงและรับทราบแผนงานและขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์นอกจากจะได้มีแหล่งน้ำใช้แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย

นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นคนตำบลยี่สารมาตั้งแต่เกิด จึงมีความผูกพันและรับทราบความเป็นมาของโครงการแก้มลิงทุ่งหินมาตั้งแต่ต้น โครงการแก้มลิงทุ่งหินมีความสำคัญเชิงประจักษ์กับประชาชนตำบลยี่สาร ตลอดจนประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการแก้มลิงทุ่งหิน คือ เป็นแหล่งผลิตน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำดิบที่จะป้อนให้กับจังหวัดสมุทรสงครามได้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริป การท่องเที่ยวทางราง ด้านการคมนาคมจะมีระบบโลจิสติกส์ที่จะขยายมาจากถนนพระราม ๒ เข้าสู่ถนนริเวร่า และเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟความเร็วที่สถานีเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ด้านการกีฬา สามารถทำกิจกรรมกีฬาทางน้ำ กีฬาทางบก เส้นทางจักรยานต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจจะเป็นแหล่งค้าขาย สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนได้ จัดทำเป็รโฮมสเตย์ที่พักอาศัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งพื้นที่ภายในโครงการมีการจัดสรรเพื่อทำเป็นตลาด ๓๐๐ ไร่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล อาหารแห้ง อาหารสดได้ทุกรูปแบบ ส่วนประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เห็นว่า กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำได้ และประการสุดท้ายสังคมของชุมชนยี่สารและบ้านต้นลำแพนจะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสิ่งสำคัญที่สุด คือ โครงการแก้มลิงทุ่งหินจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ดีที่สุดในของจังหวัดสมุทรสงคราม เพราะจังหวัดสมุทรสงครามมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีทรัพยากรพร้อม มีอาหารการกินพร้อม จึงขอให้ประชาชนมีความพร้อมในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้มลิงทุ่งหินเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีหน้าที่ดำเนินการสำรวจ การวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ จัดหางบประมาณทำถนนและคันดินล้อมรอบถนนทั้งหมดที่ได้มีการขุดแก้มลิง โดยจะมีเส้นทางปั่นจักรยาน มีสถานที่ออกกำลังกาย มีศูนย์กีฬาชุมชน มีสถานที่นั่งนันทนาการ และมีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของประชาชนใน

พื้นที่และต่างพื้นที่ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในอนาคต ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท จะรับผิดชอบ ในส่วนของ การตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนโครงการกับถนนภายนอก ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ ในการสำรวจ ออกแบบและการก่อสร้างโรงกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง และสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด นอกเหนือจากนี้ สิ่งที่ได้รับจาก โครงการนี้ คือ การเข้ามาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลนที่ถูกทำลายจาก การถูกบุกรุกนำไปทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งซึ่งมีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาสวยงาม และเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ อีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย

นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ในฐานะ ตัวแทนของประชาชนชาวสมุทรสงครามและเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งพื้นที่นี้แต่เดิมไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์อะไรได้เลย จนถึงช่วงที่คณะ คสช. ได้มีการทวงคืนพื้นที่จาก เอกชนกลับมา จึงได้มีการวางแผนว่าจะนำพื้นที่นี้มาทำประโยชน์เพื่อไม่ให้เอกชนเข้ามายึดครองอีก จึงเกิด เป็นโครงการแก้มลิงทุ่งหินขึ้นมา โดยมีเนื้อที่ ๒,๖๐๐ ไร่ ในเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ กักเก็บน้ำจืดสำหรับไว้ทำน้ำประปา และทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้ ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามจะได้มีการประชุมเกี่ยวกับโครงการนี้อีกครั้งในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และจะนำมารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรับทราบต่อไป และในส่วนภาคประชาชน ที่ยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้ ขอชี้แจงว่าไม่ต้องกังวลว่าชาวบ้านในพื้นที่จะไม่ได้รับประโยชน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมรับผิดชอบและชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์อย่าง เต็มรูปแบบให้ประชาชนรับทราบในทุกขั้นตอนของโครงการ

๒) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอข้อมูลโครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้ดำเนินโครงการพลังงานทดแทนไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ และได้สนับสนุนระบบเทคโนโลยีไปแล้ว จำนวน ๒๙๐ ระบบ ประกอบด้วย ๑) โครงการ พลังงานทดแทนปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสถานีพลังงานชุมชน ของสำนักงาน เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งขอรับการสนับสนุนผ่านทางกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๕ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีระบบเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน อาทิ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ลากจูง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาชื่อมวลประสิทธิภาพสูง และ (๒) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้าน การบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยดำเนินการ ร่วมกับ อบต. ๔ แห่ง และมีระบบเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ รถเข็น ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่าน เตาชูเปเปอร์อั้งโล่แบบมาตรฐาน เป็นต้น ๒) โครงการ พลังงานทดแทน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๓ โครงการ และโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบ วงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน จำนวน ๑ โครงการ ๓) โครงการพลังงานทดแทน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก และ ๔) โครงการส่งเสริม พลังงานทดแทน ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมในลักษณะเดียวกัน สำหรับภาพรวมในการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีประโยชน์

๒ ด้าน คือ การลดต้นทุนด้านพลังงาน อาทิ วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้เดือนละ ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท ลดการใช้แก๊สหุงต้มได้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และการสร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เช่น กลุ่มวิสาหกิจกล้วยน้ำอ้อยแชมป์ สามารถเพิ่มรายได้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาหมอเทศแดดเดียว เพิ่มรายได้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท วิสาหกิจชุมชนการผลิตเกษตรปลอดสาร มีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นต้น

พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ออกแบบเองหรือว่ามีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ออกแบบให้ เช่น ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำแบบรถเข็น เป็นต้น เพราะว่ปัจจุบันนี้นวัตกรรมเหล่านี้ได้มีการพัฒนาและมีรูปแบบที่หลากหลาย ยกตัวอย่างประเทศจีนที่มีระบบพลังงานทดแทนมากกว่า ๓,๓๔๐ ลิขสิทธิ์ เพราะฉะนั้น ถ้าสำนักงานพลังงานจังหวัดมีการศึกษาและออกแบบให้ตอบสนองกับการใช้งานในพื้นที่จริงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมาก ส่วนเรื่องไฟส่องสว่าง ปัจจุบันนี้มีหลอดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับใช้ตอนกลางคืน ถ้ามีออกแบบและสนับสนุนให้นำไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลหรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปพัฒนาด้วย

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม กล่าวว่า ปัจจุบันงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลดลงจากเดิม ๒๕ ล้านบาท เหลือเพียง ๑๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้นขอให้สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามใช้ให้เต็มขีดความสามารถทั้ง ๑๐ ล้านบาท และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนเครดิตว่า สำนักงานพลังงานจังหวัดได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอยู่แล้ว ถ้าเป็นไปได้ขอให้ร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกันส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม และช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่จะมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ด้วย

นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ชี้แจงว่า เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานจะมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีกองวิจัยและค้นคว้าพลังงาน และกองพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี อีกส่วนหนึ่งกระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อออกแบบและพัฒนา นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

๓. แนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พันเอก กฤษณ์ภัทร์ หาญสมบุรณ์ รองผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม นำเสนอแนวทางการสร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โครงการบรรจบรวมใจสร้างชุมชนคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลังบวรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ เพื่อรับฟัง

ข้อมูลของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยใช้กิจกรรมเวทีเสวนาเป็นสื่อกลางในการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้สร้างการรับรู้ของประชาชนถึงการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และยังปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะพลเมืองของประเทศ โครงการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง เพื่ออบรมประชาชนในหมู่บ้านอาสาและพัฒนาป้องกันตนเองให้มีจิตสำนึกในด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง มีความรักในถิ่นฐานที่อยู่ของตัวเอง มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย การอนุรักษ์ฟื้นฟูด้วยการอบรมเพิ่มเติมความรู้วิธีการป้องกันและรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งหมู่บ้านสีฟ้า และหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด ๑๙ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ระดับตำบล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน ตำบล และอำเภอ ให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โครงการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการบางส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการและในปีนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในริเริ่มขึ้นมา เพราะเห็นว่าปัจจุบัน เด็กเยาวชนไม่มีความรู้หรือไม่รู้จักเกี่ยวกับประวัติของพระมหากษัตริย์ในอดีต จึงเห็นควรให้โรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติมการเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดกิจกรรมหรือโครงการเสาชิง ๕ นาที ในการชี้แจงให้เด็ก ๆ ทราบประวัติศาสตร์ของชาติหลังเคารพธงชาติ เป็นต้น

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวว่า กอ.รมน.จังหวัดมีการสร้างมวลชนภายใต้โครงการต่าง ๆ ของ กอ.รมน.ที่จัดขึ้นหลายโครงการ ในส่วนของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีเครือข่ายในสื่อสังคมออนไลน์ คือ กลุ่มไลน์ สว.พบประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และจะมอบกลุ่มไลน์นี้ให้กับ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้เครือข่ายของ กอ.รมน. ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์นี้ด้วย เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความจงรักภักดีและความเข้าใจในสถาบันหลักของชาติไปด้วยกัน

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กล่าวถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพราะว่าพื้นที่นี้สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี หากประชาชนที่อยู่โดยรอบได้มีการศึกษาหรือมีการสื่อสารกันในหลาย ๆ เรื่อง จะทำให้มีการเรียนรู้กันมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามส่งเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรกรในพื้นที่ สภาองค์กรชุมชนตำบล วิสาหกิจชุมชน สมาคมการท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือว่า อบต.จะเป็นศูนย์การจัดการความรู้การจัดการข้อมูลของส่วนราชการ เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามารับฟังก็จะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจ สร้างความรู้แล้วนำไปสู่การจัดการความรู้ได้

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กรรมการ ให้ข้อมูลใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องการชะงักโครงการแก้มลิงทุ่งหิน เพราะว่าไม่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ ในส่วนงานขุดลอกแก้มลิง ในปี ๒๕๖๕

ได้รับประมาณแล้ว ๗๖ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๖ ควรจะได้รับงบประมาณ ๑๗๗.๗๙ ล้านบาท ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว เพราะฉะนั้น ไม่ควรที่จะตัดงบประมาณออกไป จึงขอฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันโครงการนี้ต่อไป และเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามในการประสานงานระหว่างท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ในการจัดทำโครงการนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม รวมถึงจัดให้มีโครงการเสริมอื่น ๆ ต่อไป ประเด็นที่ ๒ ตามที่ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงครามได้นำเสนอโครงการเสาชิง ๕ นาที ในการชี้แจงให้เด็ก ๆ ทราบประวัติศาสตร์ของชาติหลังเคารพธงชาติ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และควรส่งเสริมให้ทำทุกโรงเรียน เพราะว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในอนาคต หรือนำบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มาเป็นต้นแบบหรือสอนให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตาม หรือการนำเด็กและเยาวชนในแต่ละรุ่นไปเรียนรู้ในสิ่งที่รัชกาลที่ ๙ สร้างคุณูปการให้กับประเทศไทย จึงขอให้ กอ.รมน.ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมเหล่านี้ด้วย

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมทั้งนำเสนอความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงทุ่งหิน การส่งเสริมใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเรื่องแนวทางการเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ และรู้สึกยินดีที่ได้ลงมาพบปะประชาชน ทำให้ได้รับทราบเรื่องราวดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ที่จังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นประชาชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม

๓. การศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๔ รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล โดยมี นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายวิชัย ธรรมมาชีพ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก นายมนัส บุญพุก กำนันตำบลบางสะแก และประธานศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านบางสะแก เป็นผู้บรรยายสรุป

ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านบางสะแก ในอดีตเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านบางสะแก ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ปลูกพืชผักสวนครัว และมีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์

เรียนรู้ในพื้นที่ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยศาสตร์พระราช สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้าน บางสะแก ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ผู้นำชุมชนสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ ชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น คณะสมาชิก วุฒิสภา ได้ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

๘. วิธีการประเมินผล

<input type="checkbox"/>	สังเกต	<input checked="" type="checkbox"/>	แบบสอบถาม	<input type="checkbox"/>	ใช้เครื่องมือสื่อสาร
<input type="checkbox"/>	สัมภาษณ์	<input type="checkbox"/>	อื่น ๆ		

การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้รับแบบสำรวจฯ กลับคืน จำนวน ๕๕ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

๑. เพศ

เพศ	ร้อยละ (%)
ชาย	๖๐
หญิง	๔๐
รวม	๑๐๐

๒. อายุ

อายุ	ร้อยละ (%)
น้อยกว่า ๒๐ ปี	-
๒๑ - ๓๐ ปี	-
๓๑ - ๔๐ ปี	๕.๕
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๔๕.๕
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๙.๑

๓. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	ร้อยละ (%)
ไม่ได้เรียน	๑.๘
ประถมศึกษา	๔๐
มัธยมศึกษา	๓๐.๘
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑.๘

ระดับการศึกษา	ร้อยละ (%)
ปริญญาตรี	๑๘.๒
สูงกว่าปริญญาตรี	๗.๓

๔. อาชีพหลัก

อาชีพ	ร้อยละ (%)
เกษตรกรกรรม	๒๗.๓
รับจ้าง	๔๐
ค้าขาย	๑๒.๗
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๑๐.๙
อื่น ๆ	๙.๑

๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด

อาชีพ	ร้อยละ (%)
วิทยุ/โทรทัศน์	๖๖.๖
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร	๓๖.๖
บุคลากรของภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/กำนันฯ	๒๕
อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์	๔๑.๖
อื่น ๆ	-

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๔ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก มีจำนวนทั้งหมด ๑ ประเด็น ได้แก่

๑. ร้อยละ ๗๓.๔ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ส่วนอีก ๕ ประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
 ๑. ร้อยละ ๖๗.๖ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒. ร้อยละ ๖๓.๒ ได้รับความรู้จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต
 ๓. ร้อยละ ๕๙.๖ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
 ๔. ร้อยละ ๕๗.๘ รับทราบบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
 ๕. ร้อยละ ๕๔.๖ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด

๙. ผลการดำเนินงาน

๙.๑ เชิงปริมาณ

- จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๗๐ คน
- จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๕๐ คน

แบ่งออกเป็น

- | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ประชาชนทั่วไป | <input type="checkbox"/> | เด็ก-เยาวชน | <input type="checkbox"/> | ผู้บริหารโรงเรียน |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ | <input type="checkbox"/> | ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ |

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย

๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ ส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อาทิ สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม และ กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม

๒. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลยี่สาร ผู้แทนชุมชนบ้านลำแพน

๓. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

๙.๒ เชิงคุณภาพ

ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาชน หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ

๙.๓ เชิงเวลา

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เหมาะสม | <input type="checkbox"/> | ไม่เหมาะสม | <input type="checkbox"/> | อื่น ๆ |
|-------------------------------------|---------|--------------------------|------------|--------------------------|--------------|

๙.๔ งบประมาณดำเนินการ

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | เพียงพอ/เหมาะสม | <input type="checkbox"/> | ไม่เพียงพอ |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|

๑๐. ข้อเสนอแนะ (ไม่มี)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒิสภาพประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ โครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลศิลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น



เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา กิจกรรม “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ณ วัดบุญนาคประชาสรรค์ (วัดต้นลำแพน) ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม



เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านบางสะแก ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม


